

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

B – ก็เป็นการ คาดหวังตาม(...?)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... อย่างที่บอกที่กล่าวกันมานานแสนนานแหละครับ จะว่าไปก็น่าจะ

ตั้งแต่เซียนบทวิเคราะห์ Focus On Game แล้วก็ต่อกันด้วย Idears Today จนมาถึง บาดตาเซียน นี้ ก็แทบจะจำไม่ได้แล้วว่า เขียนมากี่ปี... ซึ่งก็มีทั้งผิดและถูกผสมกันไป โดยที่บอกกันไว้ก็คือ ทุกอย่าง ว่ากันไปตามภาพที่เห็นจากสัญญาณทางเทคนิค และเป็นการคาดหวังในทางเทคนิค ซึ่งก็จะมีกำหนดกลยุทธ์ทางหนีที่ไล่ไว้ด้วยเสมออยู่แล้ว... แม้ว่าการเก็งกำไรหุ้น อาจจะมีบางท่าน คาดหวังตามปัจจัยพื้นฐาน คาดหวังตามข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าววงใน หรือข่าวที่เผยแพร่ ก็อาจจะใช้ภาพทางเทคนิค มาช่วยในการเก็งกำไร หรือลงทุนยาวก็อาจจะมีบ้างอยู่แล้วแหละ... เห็นข่าว รายการต่างๆ ในสื่อโซเชียล การวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์พื้นฐานจะเอาเรื่องของ ภาพทางเทคนิคมาเสริมกันเสียส่วนใหญ่... เล่นเอาบางที มองผ่านๆ ก็คิดว่า นี่รายการหุ้นที่วิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค หรือเปล่า... อ้อ ที่ไหนได้ เขาใช้ผสมกันนี่เอง ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่มีอยู่ในตลาดมานานแล้วแหละครับ จะมีกลุ่ม ปัจจัยพื้นฐานเพียวๆ กลุ่มปัจจัยเทคนิคเพียวๆ หรือจะมีกลุ่มที่เป็นการผสมผสานกัน ด้วยปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยทางเทคนิค จะเรียกว่า กลุ่มกลยุทธ์ ก็ว่าได้อีกนั่นแหละ แต่อย่างลืมนะครับ ไม่ว่าจะภาพไหน ว่ากันตามปัจจัยอะไร ทุกสิ่งทุกอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป... เมื่อก่อน ใครคิดอะไรไม่ออก ตอบอะไรในเชิงลึกๆ ไม่ได้ ก็ยกเอาปัจจัยทางเทคนิคมาพูดกันทั้งนั้น (เป็นเหตุให้ต้องมี โบอนุญาติ โบนี้ด้วยอีกง)

ดูตามเกม... จะว่าไปแล้ว ดูเกมหน้างานกันอีกที ก็น่าจะดีเหมือนกันนะครับ ซึ่งอาจจะมีการต่อราคากันได้บ้าง แต่หลักๆ แล้ว ไม่ว่าจะราคาไหน ก็ถ้าไม่เห็นเกมเล่นต่ำกว่า 1.00 ก็ยังน่าจะอยู่แล้ว

แนวรับ : ... 1.06-1.03 การต่ำกว่า 1.00 ถือว่า **ไม่สวย**

เป้าหมาย : ... 1.15-1.20 **แค่ระยะสั้น** (เป้าจริงสั้น 1.5-1.6)

Price Chart...(B)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น B... เห็นภาพของ MA. ที่เรียงตัวแบบสวยๆ อย่างนี้ ก็ยังถือว่า แนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไปหวังได้ถึงระดับ 1.50-1.60 เหมือนกันแหละครับเหี้ยก็ว่ากันไปตามรูปแบบของ MA. นั้นแหละครับ... ส่วนเป้าระยะสั้นนั้น ก็อาจจะยังพอเก็งกำไรได้ในวันสองวันหรือไม่เกิน 3 วัน ก็อาจจะได้เห็น ซึ่งก็ว่าตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เป็นรูปแบบ Bullish Flag นะ แต่ก็อย่างที่กล่าวไว้ถึงทางหนี ถ้าการเรียงตัวของ MA จะเป็นแบบนี้แล้ว ราคาที่ตีๆ หน่อย ต้องไม่ต่ำกว่าเส้น MA. ที่อยู่บนสุดไว้ก่อนจะตีกว่า นั่นคือ ระดับ 1.00 นั้นห้ามลงมาต่ำกว่าเด็ดขาด ซึ่งวันนี้ ก็อาจจะขึ้นมาที่ 1.02 นะ ตามรูปแบบของ MA. ที่เป็นทางขึ้น